

ม.เทคโนโลยีรุก “สหกิจศึกษา” พนักสงานประกอบการ เคียววศ.ฝีกงาน

อาจารย์รุ่งฤดี ดิษฐวิชัย หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าทางมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงานตามสถานประกอบการให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบสหกิจศึกษาทำหน้าที่พัฒนารูปแบบและหลักสูตรระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม และดำเนินการประสานงานระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และองค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยในปีการศึกษานี้ได้รุกขยายมากยิ่งขึ้นตามสถานประกอบการต่างๆ ทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคใต้ นับ 100 แห่ง อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรมและรีสอร์ท ธุรกิจท่องเที่ยวบริษัทร้านค้าคอมพิวเตอร์

โครงการฝึกอบรมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานจริงกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต และหลังจากที่นักศึกษากลับมาจากการปฏิบัติงานกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงานจะจัดให้มีการสัมมนาประเมินผลงานของนัก



ศึกษาหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ผลสำเร็จของโครงการที่ผ่านมาจากนศ. 36 คนที่ร่วมโครงการหลังจบออกไปมีงานทำทุกคน หลายคนมีรายได้ในระหว่างฝึกงานด้วย 5,000-6,000 บาท

“ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษาของเรา มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแล้วว่าเราเป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และบัณฑิตเพื่อก้าว

สู่โลกของการทำงานอย่างมืออาชีพ” สหกิจศึกษา(Co-operative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติตามสโลแกนของเรา เร็ว รู้ คู่ ประสบการณ์สู่ความสำเร็จ” หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกล่าว และเผยว่าได้จัดให้มีการเรียนในสถานศึกษา ร่วมกับการจัดให้นักศึกษา

ระดับชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่สอง และชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่หนึ่งไปปฏิบัติงานจริง ณ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่ให้ความร่วมมือ ในฐานะเป็นพนักงานเต็มเวลา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และจะได้รับหน่วยกิต 9 หน่วยกิตทั้งนี้ นักศึกษาจะเข้าปฏิบัติงาน ณ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตได้ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความรู้เกี่ยวกับวิชาการ และความรู้ในเรื่องการดำรงชีวิตในสังคมการทำงาน

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องดำเนินการทุกขั้นตอนเสมือนจริง ตั้งแต่การเขียนใบสมัคร การผ่านการคัดเลือกจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิต การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานเต็มเวลาขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต การประเมินผลการทำงาน เป็นต้น ซึ่งการปฏิบัติงานและการประเมินผลจะอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดยจัดให้ร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาที่องค์กรผู้ใช้บัณฑิตมอบหมาย

และหลังจากที่นักศึกษากลับมาจากการปฏิบัติงานกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะจัดให้มีการสัมมนาประเมินผลงานของนักศึกษาหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมี คณะกรรมการที่ปรึกษา รวมทั้งสถานประกอบการด้วย

ที่ 7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กทม. 10700 โทร. 0-2653-4141

ฉบับหน้า
SAMILA TIMES
พิเศษ